

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG  
CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH TÂY NINH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026**

-----

**Kính thưa: - Quý đại biểu**

**- Quý cô, bác, anh chị, cùng quý bà con.**

Tôi tên: **TRƯƠNG NHẬT QUANG**

Ngày tháng năm sinh: 15/7/1973

Hiện đang là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Bí thư Thị ủy Thị xã Trảng Bàng

Bản thân tôi rất phấn khởi và vinh dự được cử tri nơi công tác và nơi cư trú giới thiệu tham gia ứng cử và được Ủy ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh hiệp thương giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời được Ủy ban bầu cử tỉnh phân bổ về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 5 gồm: phường Trảng Bàng, An Hòa và 02 xã Phước Bình, Phước Chỉ thuộc Thị xã Trảng Bàng.

Hôm nay được Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh và UBND của các đơn vị bầu cử số 5 tổ chức cho đoàn ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, trong đó có bản thân tôi được gặp gỡ, tiếp xúc cử tri tại đây. Trước hết xin trân trọng gửi đến Ban Tổ chức, lãnh đạo các cấp và toàn thể bà con cử tri lời chúc mạnh khỏe, lời cảm ơn chân thành nhất!

*Kính thưa cô bác, anh chị cử tri!*

Tôi nhận thức được rằng, đây là niềm vinh dự, tự hào và cũng là trọng trách của bản thân, bởi vì HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Là đại biểu HĐND sẽ tham gia thảo luận và quyết định các vấn đề phát triển của địa phương theo luật định. Tham gia giám sát việc thực thi nhiệm vụ của chính quyền nhà nước ở địa phương; trực tiếp lắng nghe các ý kiến, nguyện vọng và tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà con nhân dân.

*Kính thưa bà con cử tri!*

Nhìn lại nhiệm kỳ qua (2016-2021) Đảng bộ, chính quyền và nhân Thị xã Trảng Bàng của chúng ta đã một lòng đoàn kết, thống nhất, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc với quyết tâm chính trị cao nhất, chúng ta đã đạt được những thành tựu quan trọng: an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nội địa và trên tuyến biên giới được đảm bảo, tạo điều kiện huy động nguồn lực đầu tư để phát triển địa phương, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, tập trung xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật với quy mô lớn, đồng thời từng bước

tạo sự đột phá, thay đổi nhanh diện mạo quê hương Trảng Bàng, phát triển trên các lĩnh vực xứng tầm đô thị.

Tuy nhiên, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, Thị xã Trảng Bàng cũng còn gặp không ít khó khăn thách thức như: hạ tầng giao thông chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, ô nhiễm môi trường, chưa có giải pháp căn cơ để xử lý vấn đề rác thải, ngập úng cục bộ, đời sống của một bộ phận người dân, nhất là dân sống ở nông thôn chưa được cải thiện nhiều, chất lượng phục vụ nhân dân, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ công chức chưa cao, năng lực trình độ chưa đáp ứng yêu cầu phát triển... tất cả những khó khăn đó đòi hỏi sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để phấn đấu đến năm 2025 Thị xã Trảng Bàng trở thành đô thị loại 3, tạo ra sự đột phá trong phát triển nông nghiệp sạch, chất lượng cao, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, tạo ra sản phẩm du lịch thể mạnh của địa phương về để kết nối với chương trình phát triển du lịch của tỉnh, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, triển khai phát triển mở rộng Khu công nghiệp theo kế hoạch, xây dựng môi trường văn hóa xã hội lành mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao hơn, phấn đấu 2022 Thị xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới...

*Kính thưa bà con cử tri!*

Nếu được bà con cử tri tin tưởng, tín nhiệm lựa chọn bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, với tư cách là cán bộ, đảng viên trực tiếp tham gia chỉ đạo, điều hành vừa là một đại biểu dân cử sẽ có điều kiện thuận lợi hơn trong việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình, nhất là đề xuất, kiến nghị những lĩnh vực mà bà con cử tri quan tâm, tôi xin hứa sẽ tiếp tục xây dựng khối đoàn kết, thống nhất của tập thể đảng bộ và các vị ứng cử viên. Thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

1. Thực hiện thật tốt vai trò trách nhiệm của người đại biểu HĐND, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, giành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để hiểu rõ hơn cuộc sống, những tâm tư nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực các ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri đến HĐND tỉnh tại các kỳ họp để có những giải pháp giải quyết kịp thời cho cử tri.

2. Là đại biểu của nhân dân, đại diện tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cô bác, anh chị em cử tri, góp phần vào tiếng nói chung của HĐND tỉnh, vì sự phát triển của địa phương, nâng cao từng bước chất lượng cuộc sống của người dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Gắn bó, phát huy trách nhiệm, trí tuệ của mình vào sự phát triển đi lên của tỉnh và thị xã; Lãnh đạo Phát triển Thị xã Trảng Bàng gắn với thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế, xã hội 05 năm 2021-2025 của tỉnh Tây Ninh, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với nâng cao chất lượng sống của người dân, tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi

trường, bảo vệ vững chắc quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội, tăng cường đối ngoại để giữ vững hòa bình, hợp tác và phát triển.

3. Tham gia đầy đủ, có trách nhiệm trong công tác tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp, ghi nhận và chia sẻ những khó khăn, bức xúc của cử tri. Giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri nơi cư trú và đơn vị ứng cử. Giải quyết hoặc đề xuất một cách có trách nhiệm để giải quyết những khó khăn, bức xúc của cô bác, anh chị em cử tri.

Thực hiện tốt hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn trong kỳ họp và giữa 02 kỳ họp theo luật định. Luôn luôn tiếp nhận, lắng nghe những kiến nghị của người dân mọi lúc mọi nơi. Tham gia đầy đủ và có trách nhiệm đóng góp ý kiến tại các kỳ họp của HĐND tỉnh và thực hiện các công việc do Thường trực HĐND tỉnh phân công.

4. Với cương vị là đại biểu của nhân dân hơn bao giờ hết cần nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật, vận động gia đình thường xuyên tu dưỡng gương mẫu trong lối sống, đạo đức tác phong, sống lành mạnh và đợc bà con chòm xóm quý mến.

Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tích cực học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật.

Bản thân tôi xin hứa dù trong cương vị công tác nào, trong từng công việc, trong từng ứng xử cụ thể phải thật sự là người sâu sát quần chúng, luôn suy nghĩ và hành động vì lợi ích chung của cộng đồng, của đại đa số người dân, đặc biệt ở các vùng nông thôn, vùng còn nhiều khó khăn.

Cuối cùng xin chúc toàn thể cử tri mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin cảm ơn!